

Số: 508 /BC - HĐND

Thanh Hóa, ngày 05 tháng 12 năm 2019

BÁO CÁO

Tình hình hoạt động năm 2019, nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 của Ban dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh

Thực hiện Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Chương trình công tác năm 2019, Ban dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh báo cáo kết quả hoạt động năm 2019, dự kiến Chương trình công tác năm 2020 như sau:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2019

1. Hoạt động giám sát

1.1. Giám sát chuyên đề

Thực hiện Nghị quyết số 123/NQ – HĐND ngày 13 tháng 12 năm 2018 của HĐND tỉnh về Chương trình giám sát năm 2019, Ban dân tộc HĐND tỉnh xây dựng chương trình, kế hoạch giám sát chuyên đề về “Việc triển khai thực hiện một số chế độ tài chính đối với học sinh các trường phổ thông dân tộc nội trú trên địa bàn tỉnh, năm học 2016 – 2017 và 2017 - 2018”, theo Thông tư liên tịch số 109/2009/TTLT/BTC-BGDĐT ngày 29 tháng 5 năm 2009 của Bộ Tài chính - Bộ Giáo dục và Đào tạo. Ban đã tổ chức giám sát, khảo sát tại 10 trường trung học cơ sở dân tộc nội trú và làm việc với Ủy ban nhân dân các huyện: Như Xuân, Thường Xuân, Bá Thước, Quan Hóa, Quan Sơn, Lang Chánh, Như Thanh, Thạch Thành, Ngọc Lặc, Cẩm Thủy, Trường trung học phổ thông dân tộc nội trú Ngọc Lặc, Trường trung học phổ thông dân tộc nội trú tỉnh và làm việc với các Sở: Giáo dục và Đào tạo, Tài chính, Ban dân tộc tỉnh.

Ban đã tổ chức tiến hành 05 cuộc giám sát, 08 cuộc khảo sát tại các cơ quan, đơn vị trường học. Qua giám sát và xem xét báo cáo của các đơn vị được giám sát, các thành viên Ban đã có ý kiến trao đổi, yêu cầu giải trình làm rõ thêm, trưởng Đoàn giám sát kết luận tại buổi làm việc đó là:

Thứ nhất, về cơ bản Ban đều thống nhất với việc đánh giá trong báo cáo của các cơ quan, đơn vị trong việc tổ chức thực hiện chính sách theo Thông tư 109/2009; cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các chế độ chính sách cho học sinh đầy đủ, kịp thời đúng quy định của pháp luật.

Thứ hai, quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị đảm bảo tiêu chí trường chuẩn quốc gia, bố trí cán bộ quản lý, giáo viên giảng dạy đạt chuẩn theo quy định của trường chuyên biệt và theo yêu cầu đào tạo lớp cán bộ kế cận cho địa phương, cơ sở.

Thứ ba, Quan tâm việc ăn, ở nội trú cho học sinh; tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí phát triển kỹ năng mềm cho học sinh để phát triển toàn diện “văn, thể, mỹ”, giáo dục nghề nghiệp, nhân cách cho học sinh.

Thứ tư, chất lượng giáo dục trong các trường phổ thông dân tộc nội trú trên địa bàn tỉnh, ngày càng được nâng lên, tỷ lệ học sinh khá, giỏi hàng năm đều tăng cao (năm sau cao hơn năm trước); các trường phổ thông dân tộc nội trú đều đứng trong tốp đầu về chất lượng giáo dục, góp phần vào việc nâng cao chất lượng giáo dục đại trà; là nơi tạo nguồn cho cán bộ khu vực miền núi.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Ban cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế, đề nghị chính quyền địa phương và Nhà trường cần phải xem xét khắc phục trong thời gian tới đó là:

Một là, cấp ủy, chính quyền các cấp cần tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo các ngành chức năng theo dõi, thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các chính sách, hướng dẫn, tuyên truyền chủ trương, chính sách để phụ huynh, học sinh hiểu rõ và thực hiện nghiêm túc quy định của pháp luật.

Hai là, tổ chức xét tuyển học sinh bảo đảm đúng đối tượng, vùng tuyển và quan tâm đến chất lượng, tránh các hiện tượng tiêu cực trong xét tuyển, vi phạm các quy định, quy chế của ngành giáo dục.

Ba là, tăng cường cơ sở vật chất, thiết bị phục vụ giảng dạy, công nghệ thông tin, bố trí đất để các cháu có sân chơi, phòng tập thể thao, quan tâm đến sự phát triển toàn diện cho các cháu.

Thứ tư, cần quan tâm hơn nữa đến việc bố trí đầy đủ giáo viên, nhân viên cho các trường phổ thông dân tộc nội trú, đáp ứng yêu cầu học tập và nuôi dạy các cháu.

Kết thúc đợt giám sát, Ban có báo cáo giám sát “*Việc triển khai thực hiện một số chế độ tài chính đối với học sinh các trường phổ thông dân tộc nội trú trên địa bàn tỉnh, năm học 2016 – 2017 và 2017 - 2018*”, theo Thông tư liên tịch số 109/2009/TTLT/BTC-BGDĐT ngày 29 tháng 5 năm 2009 của Bộ Tài chính - Bộ Giáo dục và Đào tạo, trình tại kỳ họp thứ 11, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII.

1.2. Giám sát, khảo sát thường xuyên

Bên cạnh các cuộc giám sát chuyên đề, Ban lồng ghép các nội dung giám sát thường xuyên vào để kiểm tra việc thực hiện các kết luận, kiến nghị của Ban. Giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII và các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ bảy, thứ chín (lĩnh vực miền núi - dân tộc).

Thực hiện Thông báo Kết luận số 281/TB-HĐND ngày 19/7/2019 của HĐND tỉnh Thanh Hóa về Thông báo Kết luận của Chủ tịch HĐND tỉnh về phiên chất vấn và xem xét việc trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa XVII. Căn cứ vào nội dung kết luận, Ban dân tộc HĐND tỉnh xây dựng kế hoạch khảo sát hộ thiếu đất ở, đất sản xuất đang sinh sống ở vùng lõi, vùng đệm thuộc các Ban quản lý rừng, vườn Quốc gia, khu bảo tồn các Công ty nông, lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Qua nghiên cứu báo cáo và kết quả khảo sát tại địa bàn các huyện: Như Thanh, Như Xuân, Cẩm Thủy, Thạch Thành, Lang Chánh, Quan Sơn tổng hợp số liệu theo báo cáo của các huyện miền núi vẫn còn 1209 hộ thiếu đất ở và 6077 hộ

thiếu đất sản xuất đang sinh sống ở vùng lõi, vùng đệm thuộc các Ban quản lý rừng, vườn Quốc gia, khu bảo tồn các Công ty nông, lâm nghiệp trên địa bàn.

Khảo sát việc thực hiện nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội; thực hiện nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2016 – 2021, phục vụ cho công tác thẩm tra, giám sát.

2. Công tác chuẩn bị cho kỳ họp và hoạt động thẩm tra báo cáo và dự thảo nghị quyết

2.1. Công tác chuẩn bị cho kỳ họp: Thực hiện sự phân công của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Ban dân tộc đã chuẩn bị đầy đủ các báo cáo theo luật định trình tại kỳ họp thứ 8,9,10,11 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII, đồng thời tích cực đôn đốc các cơ quan, đơn vị có liên quan chuẩn bị báo cáo phục vụ cho công tác thẩm tra.

2.2. Hoạt động thẩm tra báo cáo và dự thảo nghị quyết:

Ban dân tộc đã chủ trì, phối hợp với các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh và các ngành chức năng thẩm tra báo cáo tình hình kinh tế - xã hội của Ủy ban nhân dân tỉnh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019; thẩm tra báo cáo tình hình kinh tế - xã hội của Ủy ban nhân dân tỉnh năm 2019, nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 (phần liên quan đến miền núi, dân tộc).

Kết quả thẩm tra của Ban làm cơ sở giúp cho đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nghiên cứu, tham khảo, xem xét và quyết định tại kỳ họp, góp phần nâng cao chất lượng kỳ họp cũng như nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh.

3. Công tác phối hợp

Tham gia với Hội đồng dân tộc Quốc hội giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW, ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về công tác dân tộc; Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 23/9/của Ban Bí thư Trung ương Đảng về một số công tác ở vùng đồng bào dân tộc Mông; tham dự kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV cùng với Thường trực Hội đồng nhân dân; tham gia Ban chỉ đạo Đại hội các dân tộc thiểu số tỉnh Thanh Hóa lần thứ 4; tham gia các cuộc họp của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh.

4. Đánh giá chung

Năm 2019, Ban dân tộc đã bám sát chức năng nhiệm vụ theo quy định của tỉnh, chủ động xây dựng Chương trình công tác năm, xây dựng kế hoạch giám sát, khảo sát khoa học; bố trí thời gian thực hiện các cuộc giám sát, khảo sát không bị chông chéo với hoạt động của Thường trực và các Ban Hội đồng nhân dân. Thông qua các hoạt động giám sát, khảo sát đã kịp thời phát hiện những vấn đề còn vướng mắc, bất cập để kiến nghị, đề xuất cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành chính sách mới phù hợp với thực tiễn, đáp ứng nhu cầu và nguyện vọng của cử tri và nhân dân.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, việc triển khai thực hiện một số cuộc giám sát chưa đạt yêu cầu đề ra, một số ít thành viên chưa dành nhiều thời gian cho hoạt động của Ban, việc nghiên cứu tài liệu trước khi tiến hành giám sát, khảo sát, thẩm tra của một số đại biểu còn hạn chế; việc theo dõi, đôn đốc thực hiện các ý kiến, kiến nghị, kết luận sau giám sát chưa thường xuyên.

II. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2020

Thực hiện sự chỉ đạo, điều hành, phối hợp của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những tồn tại hạn chế, chủ động xây dựng chương trình công tác năm 2020 sát với tình hình nhiệm vụ của Ban và tình hình chung của tỉnh.

1. Hoạt động giám sát

a. Giám sát chuyên đề

Giám sát việc thực hiện Nghị định 116/2016/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ, Quy định chính sách hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn bản đặc biệt khó khăn.

b. Giám sát thường xuyên

Giám sát việc thực hiện Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh về cơ chế chính sách đầu tư trên địa bàn miền núi liên quan đến nhiệm vụ của Ban; thực hiện các kiến nghị sau giám sát từ đầu nhiệm kỳ đến nay.

2. Hoạt động khảo sát

Khảo sát ở một số cơ quan, đơn vị, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ để phục vụ cho công tác thẩm tra các báo cáo, tờ trình, dự thảo Nghị quyết, trình tại các kỳ họp năm 2020, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII.

3. Hoạt động thẩm tra phục vụ các kỳ họp

Ban chủ động khảo sát nắm tình hình, thu thập thông tin, nghiên cứu tài liệu để thực hiện tốt nhiệm vụ thẩm tra các báo cáo, tờ trình, dự thảo Nghị quyết phục vụ các kỳ họp theo sự phân công của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh; tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng báo cáo thẩm tra dự thảo nghị quyết, cung cấp cho Hội đồng nhân dân tỉnh có thêm thông tin trong quá trình thảo luận, quyết định tại kỳ họp.

4. Các hoạt động khác

Triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Hội đồng nhân dân và Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh giao. Thường xuyên phối hợp với Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao.

Tham gia đoàn giám sát với Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội và các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức, liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Ban.

Trên đây là báo cáo hoạt động của Ban dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2019, nhiệm vụ trọng tâm năm 2020./.

Nơi nhận:

- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Đại biểu tham dự kỳ họp;
- Lưu: VT, Ban DT.

TM. BAN DÂN TỘC
KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN



Lê Nhân Đồng